

# BẢN TIN CẢNH GIÁC DƯỢC

## Ciprofloxacin, moxifloxacin

NGUỒN	THUỐC	NỘI DUNG
Điểm tin cảnh giác dược 01/04/2025	<b>Ciprofloxacin, moxifloxacin</b>	<p><b>TGA<sup>(1)</sup>: Tăng cường cảnh báo đối với kháng sinh nhóm fluoroquinolon</b></p> <p><b>Fluoroquinolon (ciprofloxacin, norfloxacin và moxifloxacin)</b> là các kháng sinh phổ rộng được chỉ định cho các nhiễm khuẩn do các chủng vi khuẩn còn nhạy cảm và <b>chỉ nên sử dụng khi không có lựa chọn điều trị khác phù hợp.</b></p> <p>Các cảnh báo chi tiết hơn về một số <b>phản ứng có hại nghiêm trọng</b> đang được cập nhật bổ sung vào tờ thông tin sản phẩm của tất cả các chế phẩm fluoroquinolon đường uống và đường tĩnh mạch, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Run, bồn chồn, chóng mặt; ảo giác hoặc co giật (hiếm gặp) - Tôn thương gân: viêm gân và đứt gân. Rối loạn tâm thần: như lú lẫn, lo âu hoặc trầm cảm.</b></li></ul> <p>Mặc dù hiếm gặp nhưng các tác dụng không mong muốn này <b>có thể gây tàn tật và có thể không hồi phục</b> trên bệnh nhân. Chúng có thể xảy ra ở <b>bất kỳ độ tuổi nào</b> mà không cần có yếu tố nguy cơ từ trước. Ngoài ra, các phản ứng có hại này <b>có thể xảy ra đồng thời trên một bệnh nhân</b>. Các <b>phản ứng trên thần kinh và tâm thần có thể xuất hiện ngay sau liều kháng sinh đầu tiên.</b></p> <p>Những cảnh báo cập nhật này <b>không áp dụng</b> cho fluoroquinolon <b>dạng nhỏ mắt hoặc nhỏ tai.</b></p> <p><b><u>Khuyến nghị dành cho nhân viên y tế</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nhận thức rõ về những phản ứng có hại nghiêm trọng tiềm ẩn khi chỉ định fluoroquinolon</li><li>- kê đơn kháng sinh fluoroquinolon phù hợp với hướng dẫn điều trị</li><li>- Cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng có hại nghiêm trọng khi điều trị với kháng sinh nhóm fluoroquinolon và khuyến cáo liên hệ nhân viên y tế để được xử trí kịp thời. - Ngừng sử dụng thuốc ngay khi xuất hiện các tác dụng không mong muốn và cân nhắc liệu pháp điều trị thay thế.</li></ul>

---

**(1) TGA (Therapeutic Goods Administration):** Cục quản lý dược phẩm Úc

**(2) ISMP Canada (Institute for Safe Medication Practices Canada):** Viện thực hành an toàn thuốc Canada

**(3) NHS (National Health Service):** Dịch vụ y tế quốc gia Anh